



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2555

ฟิลิปปินส์จัดฉากประมูลข้าว 2.5 แสนตัน คต.ชงเองล้มเอง-ผู้ค้าเมินร่วมวงแหวนไม่โปร่งใส

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะทำงานเมื่อ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาผลการเปิดให้เอกชนยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกรัฐบาล 250,536.5 ตัน จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 เป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 และข้าวหอมจังหวัด 229,803.83 ตัน เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และหรือส่งออกต่างประเทศ และชนิดข้าวขาว 5% ปริมาณ 20,732.67 ตัน เพื่อส่งออกต่างประเทศระหว่าง 19-21 มิ.ย.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมยื่นซอง 10 ราย ส่วนใหญ่เสนอซื้อข้าวหอมมะลิ 100% แต่ไม่มีผู้ใดเสนอราคาผ่านเกณฑ์กลางขั้นพื้นฐานที่คณะทำงานกำหนด จึงมีมติเสนอต่อนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ ยกเลิกการประมูลดังกล่าวภายในสัปดาห์นี้

"การเปิดเงื่อนไขประมูล ข้าวเต็มเมล็ดเป็นลอตแรกในรัฐบาลนี้ ก่อนหน้านี้มีการเปิดประมูลข้าวหัก ข้าวท่อน แต่เมื่อดูราคาสูงสุดของแต่ละชนิดที่เสนอเข้ามา เช่น ข้าวหอมมะลียูที่ 28,750 บาทต่อตัน ข้าวหอมจังหวัด 19,000 บาทต่อตัน และข้าวขาว 5% 17,200 บาทต่อตัน ยังไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐานที่กำหนด จึงไม่มีการเรียกต่องรอง เพราะตามหลักการเมื่อผ่านราคาเกณฑ์พื้นฐาน จะต่องรอง และได้ราคาสูงเกินเกณฑ์ราคาที่จะอนุมัติขายจึงจะขายได้ โดยการซื้อข้าวจากรัฐบาลจะใช้หลักการเดียวกันทุกวิธี ยกเว้นวิธีการระบายแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล สำหรับราคาเกณฑ์พื้นฐานคำนวณเฉลี่ยจากราคาขายส่งข้าวย้อนหลัง 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 21"

นายมนัสกล่าวว่า หากเสนอผลให้ รมว.พาณิชย์พิจารณาแล้ว อาจจะเปิดระบายด้วยวิธีนี้รอบใหม่ หลังจากสิ้นเดือน มิ.ย. โดยวิธีการระบายแบบนี้ถือเป็นหนึ่งในวิธีการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ซึ่งจะดำเนินการควบคุมไปกับการเปิดให้เอกชนเสนอซื้อข้าวโดยตรงต่อกรมการค้า ต่างประเทศหรือต่อ รมว.พาณิชย์ การขายผ่านระบบรัฐบาลต่อรัฐบาล และการระบายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ขณะนี้มีการอนุมัติในหลักการให้ระบายแล้ว 600,000 ตัน ส่วนข้าวที่เหลือจากนี้ก็จะมีการพิจารณาในลำดับต่อไปว่าจะเปิดระบายเพิ่ม เต็มหรือไม่ หรือเก็บสต็อกไว้ต่อไป เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ส่วน วิธีการแบบไหนดีกว่านั้น มองว่าการดำเนินการทุกวิธีเปิดพร้อมกันหมด เพราะเป็นแนวทางที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว เพียงแต่ขณะนี้ไม่มีใครมาเสนอซื้อโดยตรง ส่วนการเปิดให้มายื่นซองในข้าวชนิดที่ตลาดมีความต้องการก่อน และวิธีการจี้จุกก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องทั้งกับฟิลิปปินส์ 1 ล้านตัน อินโดนีเซีย 1 ล้านตัน บังกลาเทศ 1 ล้านตัน และอาจจะเดินทางไปเจรจาขายข้าวให้กับประเทศแอฟริกาต่อไป

"เชื่อว่า สต็อกข้าวของรัฐบาลที่มีอยู่ไม่ได้มากมายจนกดดันราคาข้าวในตลาด เพราะข้าวนาปี 2554/55 รัฐบาลต้องการจำหน่ายหมด แต่เข้ามาจำหน่ายได้แค่ 6 ล้านตัน หายเป็นนับ 10 ล้านตันจากน้ำท่วม เมื่อรวมกับนาปรังอีกก็ไม่มาก และรัฐบาลอาจจะเก็บสต็อกไว้อย่างอินเดีย 5 ปีก็ได้ แต่เชื่อว่าครึ่งปีหลังใครก็ต้องมาซื้อไทย เพราะข้าวคู่แข่งหมดทุกคน ต้องกินข้าวตลอด 24 ชม." นายมนัสกล่าว

ด้านแหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว ได้ตั้งข้อสังเกตการระบายครั้งนี้ว่า ภาคเอกชนไม่มีความมั่นใจในการเข้ายื่นซอง แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกในรอบ 2 รัฐบาลที่เปิดเผยเงื่อนไขในการระบาย และให้ยื่นซองแต่ก็ยังมีจุดน่าสงสัย ทั้งประกาศที่ออกวันที่ 15 มิ.ย. ไม่สามารถไปดูสภาพข้าวได้ทันเพราะติดเสาร์-อาทิตย์ เหลืออีก 1 วัน คือ 18 มิ.ย. ก็ดูไม่ทัน แต่มีเงื่อนไขบังคับให้ชื้อยกคลัง 2 แสนตัน

ตั้ง นั้นหากจะดำเนินการอย่างนี้น่าจะรอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางกลับจากอินโดนีเซีย ก่อน (หลังวันที่ 21 มิ.ย.) จึงเปิดให้ยื่นซองและเปิดซองในวันเดียวกันไปเลยเช่นในอดีต เพื่อเปิดเผยให้เห็นชัดเจน ป้องกันคำครหาเรื่องความไม่โปร่งใส

"บางรายตั้งข้อสงสัยกันว่าข้าวที่นำมาเปิดประมูลเป็นข้าวที่อยู่ในโกดังที่มี คุณภาพต่ำกว่า 70% จึงไม่น่าสนใจ อีก และหากเข้าไปร่วมก็ต้องเสนอราคาต่ำ เหมือนไปช่วยจัดฉากแสดงว่ามีการประมูลเปิดเผยโปร่งใส จากที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ตั้งเรื่องการขายข้าว เพื่อพิสูจน์ว่าเปิดขายแล้วแต่กลับไม่ได้ราคาดีเทียบกับการขายแบบลับ ๆ ไม่ได้ จึงเห็นควรว่าไม่ร่วมประมูล" แหล่งข่าวกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

ข้าวเหนียวช็อก!หยุดซื้อขาย

แหล่งข่าวในวงการค้าข้าว เปิดเผยถึงสถานการณ์ตลาดข้าวสารเหนียวว่าขณะนี้อยู่ในภาวะหยุดชะงักไม่มีการซื้อขายระหว่างโรงสีกับผู้ส่งออก แม้ว่าโรงสีจะมีความต้องการขายแต่ผู้ซื้อยังไม่ยอมซื้อ โดยอ้างว่าขอดูราคาข้าวเหนียวที่กระทรวงพาณิชย์จะนำออกมาจำหน่ายก่อนว่าราคาอยู่ในระดับเท่าไร เพราะหวั่นว่าหากกระทรวงพาณิชย์นำออกมาขายราคาถูก จะส่งผลให้ราคาในท้องตลาดอ่อนตัวลงตามไปด้วย หากซื้อไปเวลานี้อาจจะเกิดปัญหาขาดทุนได้ การหยุดซื้อของผู้ค้าข้าวสารเหนียว ทำให้โรงสีต้องซื้อข้าวเปลือกเหนียวจากเกษตรกรในราคาที่ลดลงจากต้นละ 14,700 บาท เหลือต้นละ 13,500 บาท

ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์นำข้าวสารในสต็อกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2554/55 มาบรรจุถุงขนาด 5 กก. และ 1 กก. จำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปผ่านโครงการธงฟ้าและร้านถูกใจ จำนวน 5 แสนตัน แบ่งเป็นข้าวสารเจ้า 5% 4 แสนตัน และข้าวเหนียว 10% 1 แสนตัน ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา องค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้เปิดประมูลให้ผู้สนใจปรับปรุงคุณภาพและบรรจุถุงแล้วจำนวน 3 แสนตัน เป็นข้าวสารเจ้า 5% 2 แสนตัน และข้าวเหนียว 1 แสนตัน

แหล่งข่าวกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตั้งแต่มีกระแสข่าวว่ากระทรวงพาณิชย์จะนำข้าวเหนียวมาบรรจุถุงขาย ราคาข้าวเหนียวในตลาดได้อ่อนตัวลงระดับหนึ่งแล้ว จากกระสอบละ 2,650-2,850 บาท เหลือกระสอบละ 2,600-2,800 บาท ต่ำกว่าราคาจำนำที่รัฐบาลรับจำนำข้าวเปลือกเหนียวต้นละ 16,000 บาท ราคาข้าวสารเหนียวควรจะอยู่ที่ต้นละ 30,000 บาท หรือกก.ละ 30 บาท แต่หลังจากที่อคส.เปิดประมูลปรับปรุงราคายังทรงตัวเพราะตลาดหยุดชะงักกันไม่มีการซื้อขายแต่อย่างใด

"ข้าวเหนียวเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวง่าย เพราะมีผลผลิตน้อยปีหนึ่งเพียงประมาณ 3 ล้านตัน และ 90% บริโภคในประเทศ ส่งออกปีละประมาณ 2-3 แสนตันเท่านั้น เพราะฉะนั้นเมื่อมีปัจจัยบวกหรือลบเพียงเล็กน้อยจะมีผลต่อตลาดข้าวเหนียวทันที" แหล่งข่าวกล่าวและว่า

ความจริงแล้วปริมาณข้าวเหนียวในสต็อกเป็นซัพพลายส่วนเกิน ถ้าไม่มีโครงการรับจำนำราคาจะตกต่ำ เมื่อรัฐบาลรับจำนำแล้วราคาสูงขึ้น แต่รัฐบาลกำลังจะเป็นผู้ทำให้ราคาข้าวเหนียวลง โดยนำสินค้าในสต็อกออกมาจำหน่ายในประเทศ ข้าวสารจำนวนนี้ควรจะถูกระบายออกต่างประเทศ โดยรัฐบาลเป็นผู้ขายเพราะประเทศผู้ซื้อข้าวเหนียวรายใหญ่คือมาเลเซีย อินโดนีเซีย ผู้นำเข้าข้าวเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

กรมการค้าภายในรายงานผลโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2554/55 ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2554 วันที่ 9 เมษายน 2555 มีปริมาณข้าวเปลือกเข้าสู่โครงการทั้งสิ้น 6.7 ล้านตัน แยกเป็นข้าวเปลือกเจ้า 2.9 ล้านตัน ปทุมธานี 15,242 ตัน หอมมะลิ 3.08 ล้านตัน หอมจังหวัด 3.35 แสนตัน ข้าวเปลือกเหนียว 4.42 แสนตัน จำนวนนี้สั่งสีแปรแล้ว 6.5 ล้านตัน ส่งมอบข้าวสารแล้ว 4.04 ล้านตัน

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

พาณิชย์เดินสายขายข้าว มั่นใจอินโดฯ สั่งซื้อภายใน 2 เดือน

นายบุญทรง เตริยาภิรมณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับ H.E. Mr. Bayu Krisnamurthi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้านิโตนีเซียในเรื่องการเร่งรัดตามข้อตกลงซื้อข้าวจากประเทศไทย ตามที่ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) จำนวน 1 ล้านตัน เมื่อเดือนก.พ.ที่ผ่านมา เป็นข้าวขาวชนิด 5-25% ซึ่งทางอินโดนีเซียยืนยันว่าเรื่องที่ทำ MOU ดังกล่าวนั้นยังคงยึดมั่นที่จะซื้อข้าวจากไทยอย่างแน่นอน

สำหรับรายละเอียดและการดำเนินให้มีการสั่งซื้อนั้น ทั้ง 2 ฝ่ายจะได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อเจรจาต่อรองราคา ปริมาณ และการส่งมอบ โดยทางอินโดนีเซียได้มอบหมายให้ BULOG เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนไทยจะมอบให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้เจรจา ซึ่งจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด คาดว่าไม่เกิน 2 เดือน จะสามารถเซ็นสัญญาและส่งมอบได้

"การเดินทางมาอินโดนีเซียในครั้งนี้ มั่นใจว่าในปีนี้อินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวไทยจากความร่วมมือดังกล่าวจำนวน 1 ล้านตัน เนื่องจากฤดูกาลเก็บข้าวอินโดนีเซียจะหมดลง ซึ่งจะทำให้ทราบถึงตัวเลขและปริมาณข้าวในประเทศ แล้วจึงจะสามารถตัดสินใจสั่งซื้อข้าวไทยเป็นประเทศได้"

สำหรับแผนการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี ไทยได้ทำ MOU ไว้กับ 3 ประเทศ ทั้ง ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ และอินโดนีเซีย จำนวนประเทศละ 1 ล้านตัน โดยการขายข้าวไทยจะจำหน่ายตามราคาตลาดในแต่ละช่วง

ทั้งนี้การระบายแบบจีทูจีหากประเทศใดเป็นพันธมิตรกับไทยมายาวนาน ไทยจะขายข้าวในราคามิตรภาพให้แก่ประเทศนั้นๆ เพื่อจูงใจให้เขาซื้อข้าวไทยมากขึ้น และขณะนี้ไทยยังไม่นโยบายนำข้าวไปแลกกับสินค้าในต่างประเทศหรือบาร์เตอร์

ในปี 2554 อินโดนีเซีย นำเข้าข้าวจากประเทศไทยในกรอบความร่วมมือเดิม จำนวน 914,917.79 ตันเพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 637,612.56 ล้านตัน คิดเป็น 230% ซึ่งจะนำเข้าข้าวขาว 5% และปลายข้าว และในปีนี้ช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. ปีนี้ อินโดนีเซียนำเข้าข้าวไทย 262,045 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 51%

นอกจากนี้ นายบุญทรง กล่าวว่า ไม่เป็นห่วงการนำเข้าจากเวียดนามที่มีราคาข้าวถูกกว่าไทย เนื่องจากเวียดนามสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว รวมถึงยังมีข้อตกลง MOU ที่ไทยได้ทำไว้ ทั้งนี้ การที่แต่ละประเทศจะตัดสินใจซื้อข้าวต้องดูองค์ประกอบเรื่องเสถียรภาพข้าว ปริมาณ ราคา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งไทยมีจุดแข็งเรื่องคุณภาพข้าวและการส่งมอบข้าวของไทย อีกทั้งขณะนี้ความสัมพันธ์ของผู้นำระหว่างไทยและอินโดนีเซียอยู่ในขั้นสุดยอดอีกด้วย ซึ่งไทยยังได้ขอให้อินโดนีเซียพิจารณานำเข้าข้าวคุณภาพเกรดดีเพิ่มเติม ซึ่งอินโดนีเซียนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยปีหนึ่งประมาณ 250,000 ตัน รวมถึงขอให้พิจารณาให้ภาคเอกชนอินโดนีเซียได้นำเข้าขายจากไทยโดยตรง

สำหรับเป้าหมายการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ในปีนี้ของไทยอยู่ที่ 2.5-3 ล้านตัน และตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมิถุนายนรัฐระบายข้าวแบบข้อตกลงเพื่อส่งออกแล้ว 3 แสนตัน

นายบุญทรง กล่าวต่อว่า การระบายแบบวิธีปกติให้กับภาคเอกชนผู้ส่งออกนั้นยังมีเป้าหมายที่จะทำอยู่โดยล่าสุดได้ออกประกาศการเปิดประมูลให้เอกชนแข่งขันกันทั้ง ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวหอมจังหวัด โดยมีรายละเอียดในเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ

นอกจากนี้ ทางอินโดนีเซียได้ให้ไทยทบทวนการออกมาตรการอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTB) โดยให้ผู้ประกอบการนำเข้าผักและผลไม้ของไทยย้ายการขนส่งไปยังท่าเรือสินค้าภาคอื่น ๆ 4 แห่งจากเดิมที่ท่าจาร์กาดา ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการไทยและหลายประเทศมีความกังวลว่าต้นทุนการขนส่งมาสู่ส่วนกลางสูงขึ้นและมีผลต่อคุณภาพสินค้า ซึ่งทางอินโดนีเซียจะรับพิจารณา

ที่มา ครอบคลุมข่าว 3

เปิดแผน"บุญทรง"เดินสายขายข้าวจีทูจี หวังดันยอดส่งออกข้าวเข้าเป้า 9.5 ล้านตัน

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าจะสามารถผลักดันการส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนหลังจากนี้ (มิ.ย.-ธ.ค.) 2555 ได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละเกือบ 1 ล้านตัน ซึ่งจะช่วยให้การส่งออกของไทยสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 9.5 ล้านตัน โดยจากเดือนนี้เป็นต้นไป ตนจะนำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเจรจาขายข้าวระหว่างรัฐบาลกับ รัฐบาล (จีทูจี) อีก 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบราซิล ซึ่งน่าจะมีปริมาณความต้องการสั่งซื้อรวมไม่ต่ำกว่า 1-2 ล้านตัน ด้านราคาในการขายจีทูจี ก็ยังคงยึดราคาจำนำเป็นเกณฑ์ ซึ่งหากเป็นข้าวขาว ที่รับจำนำตันละ 15,000 บาท ควรจะขายได้ในราคาที่ไม่ต่ำกว่า 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน

"ปลายเดือนนี้จะไปที่อินโดนีเซีย ซึ่งมีความสนใจจะทำสัญญาซื้อขายข้าวขาวราว 1 ล้านตัน ส่วนฟิลิปปินส์ น่าจะมีการสั่งซื้อจริงราว 4-5 แสนตัน จากที่มีการทำบันทึกความเข้าใจไว้ก่อนหน้านี้ 1 ล้านตัน และจะไปบราซิล ตามนโยบายที่เคยวางไว้ว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางสำรองข้าวให้กับประเทศกลุ่มอ่าว อาหรับ ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถวางแผนการผลิต เก็บสต็อกเพื่อส่งออกข้าวให้กับประเทศเหล่านี้ในระยะยาว และจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในการวางแผนการผลิต และส่งผลดีต่อราคา" นายบุญทรงกล่าว

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การส่งออกข้าวล่าสุดในช่วง 5 เดือนแรก มีปริมาณ 3.1 ล้านตัน เป็นการส่งออกโดยภาคเอกชน 3 ล้านตัน และส่งออกโดยรัฐบาล 1 แสนตัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวม 2,009 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 64,000 ล้านบาท ซึ่งแม้ว่าจะเป็นการส่งออกที่ปรับลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ก็ไม่น่าห่วง เพราะไม่ใช่ไทยเพียงประเทศเดียวที่ส่งออกข้าวได้ลดลง ประเทศอื่น ๆ ที่เป็นผู้ส่งออกก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นไทยมั่นใจว่าจะสามารถรักษาความเป็นแชมป์ส่งออกข้าวตลอดกาลไว้ได้

"ส่วน การบริหารสต็อกข้าว ยอมรับว่าที่ผ่านมามีการทยอยระบายข้าวด้วยวิธีที่ไม่เปิดเผยหลายครั้ง เพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องเปิดเผย ซึ่งวิธีนี้จะส่งผลกับธุรกิจข้าวมากกว่า" นายยรรยงกล่าว

ทั้งนี้ นโยบายรัฐบาลต้องการผลักดันการส่งออกข้าว เพื่อให้ไทยยังคงเป็นแชมป์ส่งออกข้าวตลอดกาล แม้ว่าในปี 2554 ไทยได้เผชิญกับปัญหาน้ำท่วม และมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดูแลราคาข้าวจากการประกันรายได้มาเป็นการรับ จำนำ แต่ก็ยังสามารถส่งออกข้าวไทยได้ 10.67 ล้านตัน มูลค่า 1.9 แสนล้านบาท โดยในรอบ 4 เดือนแรกของปีนี้ ไทยส่งออกข้าวได้แล้ว 2.9 ล้านตัน สูงกว่าเวียดนามที่ส่งออกได้เพียง 2.6 ล้านตัน โดยราคาส่งออกข้าวขาวของไทยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 100 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น 670 เหรียญสหรัฐต่อตัน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายจัดตั้งสมาพันธ์ผู้ผลิตข้าวอาเซียน และตลาดกลางข้าวสาร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้การส่งออกข้าว

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ยืนยันยืนยันว่า การดำเนินนโยบายรับจำนำช่วยยกระดับราคาสินค้าเกษตรในประเทศสูงขึ้นกว่าช่วง เดียวกันของปีก่อน เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ สูงขึ้นตันละ 2,200-2,300 บาท เพิ่มขึ้น 17.2% จาก 12,925 บาทต่อตัน เป็น 15,153 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้าหน้าปี เพิ่มขึ้น 13.4% จาก 8,358 เป็น 9,476 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้าหน้าปี เพิ่มขึ้น 34.5% จาก 8,045 เป็น 10,824 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี เพิ่มขึ้น 39.8% จาก 9,149 เป็น 12,790 บาทต่อตัน ซึ่งโครงการจำนำข้าวเปลือก มีเกษตรกรนำข้าวมาจำนำ 2.1 ล้านครัวเรือน ปริมาณรวมรับจำนำทั้งสองโครงการ 14.3 ล้านตันข้าวเปลือก

ส่วน โครงการรับจำนำมันสำปะหลัง ส่งผลให้ราคามันสำปะหลัง เพิ่มขึ้น 27.6% จาก 1.80-2.00 บาทต่อกก. เป็น 2.35-2.50 บาทต่อกก. โดยมีเกษตรกรนำหัวมันสำปะหลังมาจำนำ 3.8 แสนครัวเรือน ปริมาณ 5.9 ล้านตันหัวมันสด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะคณะอนุกรรมการด้านการตลาด ระบายสต็อกมันสำปะหลังที่ได้จากโครงการรับจำนำมันสำปะหลัง ปี 2554/2555 ซึ่งมีปริมาณราว 8 ล้านตันในขณะนี้ ใน 4 แนวทางเช่นเดียวกับข้าวด้วย

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

"ศิริวัฒน์"สั่งตรวจหาหมิ่นฮูบธุรกิจข้าว-ผู้ส่งออกร้องถูกแย้งตลาด

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความกังวลต่อปัญหาต้นทุนต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินการเกษตรและให้คนไทยถือหุ้นแทน (หมิ่นฮูบ) เพื่อหวังครอบครองธุรกิจสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวไทย ว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบตามที่เป็นข่าวแล้ว และให้เฝ้าติดตามการลงทุนจากต่างชาติอย่างใกล้ชิด ว่ามีการกระทำผิดตามกฎหมายผู้ประกอบการต่างด้าว พ.ศ.2542 หรือไม่ ซึ่งเบื้องต้นก็ยังไม่พบความผิดปกติ

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมได้มีการสุ่มตรวจสอบถึงธุรกิจกลุ่มเสี่ยงที่ถือหุ้นโดยต่างชาติเกิน 49% ซึ่งมีประมาณ 3 พันบริษัทที่ต่างชาติถือเกิน 49% แต่ไม่ถึง 49.99% ตามที่กฎหมายไทยกำหนด จากบริษัทต่างด้าวที่เข้ามาลงทุนกว่า 3 หมื่นราย แต่อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบก็ยังพบความผิดปกติหรืออาจใจทำผิดกฎหมายต่างด้าว ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ไม่มีนโยบายที่จะแก้ไข พ.ร.บ.ผู้ประกอบการต่างด้าว ที่ใช้อยู่ แต่ปรับบัญชีธุรกิจแนบท้ายโดยถอดธุรกิจประกันภัย และการเงินออกจากบัญชีแนบท้าย 3 เพราะมีหน่วยงานและกฎหมายดูแลโดยตรงแล้ว อยู่ระหว่างการเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ส่วนธุรกิจค้าปลีกค้าส่งก็ให้คงไว้เหมือนเดิม เพราะกรมการค้าภายในยังไม่ได้มีการจัดทำกฎหมายผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายควบคุมดูแลไว้ก่อน

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ตอนนี้บริษัทตัวแทนขายข้าวไทย (โบรกเกอร์) ในอาเซียนได้หันมาลงทุนตั้งสาขาในไทยและเป็นบริษัทซื้อขายข้าวโดยตรง ไม่ผ่านบริษัทผู้ส่งออกในไทยมากขึ้น ซึ่งในอนาคตจะทำให้ผู้ส่งออกไทยถูกต่างชาติแย่งชิงธุรกิจและตลาดค้าข้าว ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยเข้ามาดูแลและเตรียมป้องกันในเรื่องนี้

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

จัดมาตรฐานข้าวหอมมะลิใหม่รุ่น โรงสีผู้ส่งออกค้านพาณิชย์อุบอับชี้ตรวจสอบยาก

นายวิชัย ศรีนวกุล ประธานกลุ่มโรงสีข้าวหอมมะลิ ภาคตะวันออกเจียงเหนือ สมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า จากการหารือกับสมาชิกโรงสีพบว่า มี 70-80% จาก 200 แห่ง ที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดทำมาตรฐานข้าวหอมมะลิแบบใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้แบ่งระดับมาตรฐานใหม่เป็น 3 ระดับ จากเดิมที่มีระดับความบริสุทธิ์เพียง 92% อย่างเดียว โดยเพิ่มระดับความบริสุทธิ์ 80-91% และความบริสุทธิ์ 92-94% เพราะการแบ่งมาตรฐานนี้อาจจะสร้างความสับสนให้กับผู้ซื้อ และไม่ได้ช่วยให้ราคาข้าวหอมมะลิปรับสูงขึ้นตามระดับมาตรฐานที่ได้แบ่ง แต่ในทางตรงกันข้ามอาจจะทำให้เป็นเหตุผลการกีดกันการค้า

"กลุ่ม จะทำหนังสือร้องเรียนไปยังสมาคมโรงสีข้าวไทย เพื่อขอให้เป็นตัวกลางในการประสานขอให้ชะลอการประกาศใช้มาตรฐานข้าวชนิดใหม่ ออกไปก่อน จากเดิมที่เตรียมจะประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน เพราะทางกระทรวงไม่ควรคิดเอง ควรเรียกหาหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งโรงสี ผู้ส่งออก ผู้ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรอบคอบมากกว่านี้ เพราะผลเสียกระทบกับธุรกิจข้าวหอมมะลิของไทยโดยตรง ควรดูเรื่องคุณภาพแค่ความหอม เหนียว นุ่มจะดีกว่า" นายวิชัยกล่าว

ด้าน นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและประธานบริษัท อุทัยโปรดิวส์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิ กล่าวว่า ผู้ส่งออกก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการประกาศใช้มาตรฐานข้าวหอมมะลิแบบใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ผ่านมากกระทรวงไม่ได้เชิญผู้ประกอบการไปหารืออย่างจริงจัง จากที่เคยประชุมกันไปเมื่อประมาณ 1 ปี ก่อน ซึ่งทางผู้ส่งออกได้คัดค้านเช่นเดียวกับโรงสี และบริษัทผู้ตรวจสอบ

"ระบบ มาตรฐานเดิมกำหนดความบริสุทธิ์ 92% แต่อนุญาตให้वलบได้อีก 4% หรืออาจจะมีความบริสุทธิ์ 88% หรือ 96% ก็ยังสามารถส่งออกได้ แต่การกำหนดมาตรฐานใหม่โดยให้ความแตกต่างกัน

เพียง 3% ในแต่ละระดับในทางตรวจสอบทำได้ยาก และทางบริษัทผู้ตรวจสอบเองก็ชี้แจงประเด็นนี้ไปแล้ว และที่สำคัญเราจะบอกลูกค้าอย่างไรว่า 3% ที่เพิ่มขึ้นนี้ต่างจากเดิมอย่างไร ไม่สามารถช่วยให้ราคาส่งออกสูงขึ้นได้แน่นอน"

นายเจริญกล่าวว่า ข้อเสนอแนะของเอกชนอยากให้กระทรวงพาณิชย์ชะลอการออกมาตราฐานเรื่องความบริสุทธิ์ไว้ก่อน แล้วหันไปมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของข้าวหอมมะลิแทน ว่าทำอะไรข้าวไทยจึงจะมีความหอมของข้าวหอมมะลิไทยที่น้อยลง แต่ราคาของข้าวไทยสูงขึ้น จนแพงกว่าคู่แข่งตันละ 400-500 เหรียญสหรัฐ โดยปัจจุบันข้าวหอมมะลิของไทยราคาส่งออกเอฟ.โอ.บี.อยู่ที่ตันละ 1,050-1,100 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ข้าวหอมมะลิเวียดนามอยู่ที่ 620 เหรียญสหรัฐ

ผลจากระดับราคาที่แตกต่างกันมาก แต่คุณภาพไม่ได้ดีขึ้น ทำให้ยอดส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยลดลงเรื่อยมาจนส่วนแบ่งตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่น ตลาดฮ่องกง ส่วนแบ่งตลาดเหลือเพียง 40-50% จากเดิม 85-90% สิงคโปร์ก็ลดลงเหลือ 40-50% เช่นกัน เราควรทำอะไรที่จะแก้ไขปัญหาจุดนี้ ในขณะที่ข้าวหอมมะลิจากประเทศเพื่อนบ้านราคาถูก คุณภาพความหอมใกล้เคียงกัน เช่น เวียดนาม กัมพูชา และจีนก็ได้เริ่มพัฒนาข้าวหอมมะลีสายพันธุ์ใหม่ ๆ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทย โดยในปีนี้อาจจะส่งออกข้าวภาพรวมอยู่ที่ 7.5 ล้านตัน ก็จะเป็นการส่งออกข้าวหอมมะลิเพียง 1.2-1.3 ล้านตัน เป็นการลดลงครั้งแรก จากเดิมที่เคยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 3% หรือประมาณ 1.4-1.5 ล้านตัน

"หากมาทำมาตรฐานอีกคงไม่ใช่การสมควร ควรไปดูปัญหาด้านอื่นดีกว่า"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เลื่อนระยะเวลารับจำหน่ายข้าวข้าวเปลือกเร็วขึ้น หวังรองรับผลผลิตได้ทันหลังเก็บเกี่ยว

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต เห็นชอบในหลักการปรับเลื่อนระยะเวลาการรับจำหน่ายข้าวเปลือกให้เร็วขึ้น จากเดิมระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย.2556 เป็นวันที่ 1 ส.ค. 2555 - 31 ก.ค.2556 จำนวน 2 ครั้งต่อปี เพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรได้ทันหลังการเก็บเกี่ยว เนื่องจากมีเกษตรกรจำนวนมากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงปลายเดือน ก.ค. ถึงต้นเดือน ส.ค. ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบในหลักการให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว ปี 2555/56 ซึ่งจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวก่อนวันที่ 1 ต.ค.2555 เข้าร่วมโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี ปี 2555 ได้ โดยถือเป็นการเข้าร่วมโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกปี 2555/56 ไปแล้ว 1 ครั้ง จึงยังคงเหลือที่จะเข้าร่วมโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี ปี 2555/56 ได้เพียงอีก 1 ครั้ง

สำหรับกรอบระยะเวลาและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 ทั้งปีพร้อมกันทุกภาคทั่วประเทศ โดยให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและได้รับใบรับรองไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อแปลง ต่อราย ต่อปี โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรไปกำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน ระยะเวลาการประชาคม และการออกใบรับรองหลังจากที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนให้เหมาะสม

ที่มา สยามรัฐ

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-20 มิ.ย. 2555 มีจำนวน 413,542 ตัน มูลค่า 176.067 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 20 มิ.ย 2555 มีจำนวนรวม 2.953 ล้านตัน มูลค่า 1.366 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 19% และมูลค่าลดลง 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 3.63 ล้านตัน มูลค่า 1.712 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

ทางด้าน นายฟาม วัน เบย รองประธานสมาคมอาหารเวียดนามกล่าวว่า เวียดนามส่งออกข้าวกว่า 2.7 ล้านตัน มูลค่า 1.33 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ วันที่ 20 มิ.ย. ซึ่งคิดเป็นปริมาณลดลง 20% และมูลค่าลดลง 23% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งการเปิดเผยครั้งนี้ มีขึ้นระหว่างที่นายฟาม วัน เบย เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อการบริโภคข้าว ที่นครโฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดนาม

การประชุมครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม ได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการการดำเนินการซื้อข้าวในพื้นที่เขตรอบลุ่มแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของเวียดนามในช่วงการเพาะปลูกฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ผลิปีนี้ (The summer-autumn crop) ซึ่งกระทรวงเกษตรเวียดนามแนะนำให้ผู้ส่งออกปรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสำรอง 1 ล้านตัน เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของราคาข้าว และให้ชาวนาสามารถขายข้าวได้

ทั้งนี้ ทางกรรณการรายงานว่าขณะนี้กำลังมีการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูดังกล่าว และคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 2.9 ล้านตัน โดยข้าวที่เก็บเกี่ยวในฤดูนี้มักเป็นข้าวคุณภาพต่ำพันธุ์ IR 50404 ซึ่งเมื่อนำไปสีจะได้เป็นข้าวขาว 25% ขณะที่หลายฝ่ายระบุตรงกันว่า ในขณะนี้ความต้องการข้าวคุณภาพต่ำพันธุ์ IR 50404 จากต่างประเทศยังคงไม่มีเข้ามา แม้ว่าราคาข้าวดังกล่าวจะลดลงมากแล้วก็ตาม

กระทรวงเกษตรเวียดนาม เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการรับซื้อข้าวตั้งแต่ปลายเดือนก.ค. จนถึงสิ้นเดือนก.ย. นี้จะได้รับสิทธิให้กู้ยืมโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยบุรีมสิทธิจากรัฐบาล

ทั้งนี้ เวียดนาม กำลังประสบปัญหาในการส่งออกข้าว จากการแข่งขันอย่างดุเดือดจากประเทศผู้ส่งออกข้าวอื่นๆ ประกอบด้วย อินเดีย ปากีสถาน ไทย และพม่า โดยในปีนี้นี้เวียดนามตั้งเป้าส่งออกข้าวในระดับ 6.5-7 ล้านตัน

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามยังคงอ่อนตัวลง เพราะในช่วงนี้มีการส่งมอบลดลง ประกอบกับยังไม่มีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามากระตุ้นตลาด เพราะผู้ซื้อจากต่างประเทศคาดว่าราคาจะอ่อนตัวลงอีก ขณะเดียวกันการที่ผลผลิตข้าวในฤดูใหม่ (the summer-autumn crop) ออกสู่ตลาดยังเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาลดลงด้วย โดยข้าวขาว 5% ราคาลดลงมาอยู่ที่ระดับ 405-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จาก 410-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาสูงขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 365-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากรดับ 360-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

สมาคมอาหาร คาดว่า การส่งออกข้าวหอม (fragrant rice) ในปีนี้จะมีปริมาณมากกว่า 600,000 ตัน เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าจากจำนวน 216,000 ตัน เมื่อ 2010 และ เพิ่มขึ้นกว่า 30% เมื่อเทียบกับจำนวน 460,000 ตัน เมื่อปีที่ผ่าน มา ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้นี้เวียดนามส่งออกข้าวหอมแล้วประมาณ 260,000 ตัน โดยผู้ซื้อรายใหญ่คือฮ่องกง และได้หวัน

สมาคมอาหารเวียดนาม ระบุว่า ในปีนี้เกษตรกร และบริษัทด้านการเกษตรได้หันไปเพาะปลูกข้าวคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะยกระดับคุณภาพข้าวเวียดนามเพื่อเป็นการสร้างตราสินค้าของข้าวเวียดนาม

ในปีนี้นี้ รัฐบาลตั้งเป้าพื้นที่เพาะปลูกข้าวคุณภาพสูง 60-70% ข้าวหอม 20% และข้าวคุณภาพต่ำ 10% โดยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม และสมาคมอาหารมีข้อเสนอให้การรับประกันการเพาะปลูกข้าวคุณภาพสูง 100% นอกเหนือจากสิทธิพิเศษอื่นๆ

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

หลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาค่าเงินรูปีเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกของอินเดียปรับลดลงด้วย จึงทำให้มีคำสั่งซื้อกลับเข้ามาและทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบข้าวให้ผู้ซื้อ โดยในขณะนี้เกิดปัญหาความแออัดของท่าเรือที่ Kandla และ Mundhra ทางด้านตะวันตกของประเทศ ทำให้การส่งมอบข้าวจำนวนกว่า 33,000 ตัน เกิดความล่าช้า

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกได้ระบุว่า ปัญหาความแออัดของท่าเรือ ทำให้ต้องมีการรอเพื่อที่จะส่งมอบสินค้าขึ้นเรือถึง 3 สัปดาห์ ซึ่งทำให้ต้นทุนสูงขึ้น และมีความเสี่ยงจากสภาพอากาศในฤดูมรสุม

ทางด้านเจ้าหน้าที่ของท่าเรือ ระบุว่า ขณะนี้ท่าเรืออื่น ๆ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ผู้ส่งออกจึงหันมาใช้ท่าเรือ Kandla และ Mundhra ซึ่งตามปกติจะมีการส่งมอบสินค้าปุ๋ยและถ่านหินในปริมาณมากในช่วงฤดูร้อน รวมทั้งปัญหาทางด้าน การสื่อสารก็ยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้ในท่าเรือเกิดความแออัด

ที่มา Riceonline.com

จีน

สำนักงานศุลกากรของจีนเปิดเผยข้อมูลว่า จีนนำเข้าข้าว 427,518 ตันในเดือน พ.ค. พุ่งสูง 392% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว และในช่วงเวลา 5 เดือนแรกของปี 2555 จีนมีการนำเข้าข้าวจำนวนทั้งสิ้น 965,789 ตัน เพิ่มขึ้น 233% เมื่อเทียบรายปี

ทางการจีนได้บรรลุข้อตกลงในการกำหนดมาตรการนำเข้าข้าวจากอินเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าไปลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศอินเดีย

ทั้งนี้จากการประชุมระหว่างผู้นำของระดับสูงของจีนและอินเดียในระหว่างการประชุม The Rio+20 Environment Summit ที่ประเทศบราซิลเมื่อเร็วๆ นี้ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวจากอินเดียได้ โดยเมื่อเดือนที่ผ่านมาประเทศจีนได้อนุญาตให้นำเข้าข้าวจากจีนได้แล้ว แต่ยังคงติดปัญหาล่าช้าในเรื่องของเอกสาร

ทางการจีนเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งแล้งหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายกินอาณาบริเวณมากกว่า 33 ล้านไร่ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคเหนือ รวมถึงพื้นที่ปลูกข้าวสำคัญๆ

ทั้งนี้ เกษตรกรรายหนึ่งในมณฑลเหอหนานระบุสภาพอากาศแห้งแล้งจัด ทำให้เกษตรกรต้องใช้จ่ายเงินเพื่อการสูบน้ำจากเขตชลประทานเข้าพื้นที่เกษตรของตนเอง ซึ่งระยะทางมากกว่า 2.5 กม. โดยต้องใช้จ่ายเงินเฉลี่ยต่อพื้นที่ 6.5 ไร่ ครั้งละมากกว่า 1,000-1,500 บาท ขณะที่รัฐบาลกลางมีคำสั่งถึงรัฐบาลท้องถิ่นให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้มากที่สุด

ที่มา Riceonline.com และสำนักข่าวซินหัว

ฟิลิปปินส์

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์กล่าวว่า ผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์น่าจะเพิ่มสูงขึ้น 5% เป็น 7.95 ล้านตันในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน เนื่องจากการขยายบริเวณของพื้นที่ลุ่มน้ำและวิธีการเพาะปลูกของเกษตรกรที่เปลี่ยนไป

นายดันเต เอส เดลิมา (Dante S. Delima) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ (Agriculture Assistant Secretary and National Rice Program coordinator) เปิดเผยว่า ความสำเร็จของโครงการชลประทานจะช่วยกระตุ้นผลผลิตสำหรับช่วงครึ่งปีแรกนี้ นอกจากนี้ ชาวนาจำนวนมากยังได้รับการสนับสนุนให้ปลูกข้าวเร็วขึ้น

ทั้งนี้ ผลผลิตข้าวในช่วงครึ่งแรกของปี 2554 อยู่ที่ 7.58 ล้านเมตริกตัน และปีนี้ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าผลผลิตข้าวไว้มากกว่า 19 ล้านเมตริกตัน
ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการรัฐพีซีอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 8 ก.ค. นี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 12 ก.ค.

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อจำนวน 100,000 ตัน จากประเทศไทย 40,000 ตัน ราคาประมาณ 665.89 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF และจากประเทศอาร์เจนตินาและอูรุกวัยประเทศละ 30,000 ตัน ราคาประมาณ 695 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

ที่มา The Iraqi Grain Board

